

เปิดดวงใจ

WE CAN
DO IT

ให้โอกาส
คนพิการ

เลขที่ 23 ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย



सार ม.พ.พ.ท.

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๐๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

พม.พาเด็กๆ ผู้พิการ-ด้อยโอกาส เข้าพบนายกฯ ที่ทำเนียบ



นายกรัฐมนตรี พบปะน้องๆ ผู้พิการและด้อยโอกาส พร้อมส่งพลังให้กำลังใจและชื่นชมเด็กเก่ง เด็กมีความสามารถ ยืนยันรัฐบาลส่งเสริมให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันนี้ (11 ม.ค.) เวลา 09.30 น. ณ ห้องสีมวง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้พบปะกับน้องๆ ผู้พิการและน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็กเก่งและมีความสามารถจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 1. เด็กชายภูผา มะเปลียนดี 2. เด็กหญิงคันสนีย์ ดวงบุตร 3. เด็กชายธวัชชัย นาคส่องแสง 4. เด็กชายนพดล ประชุม 5. เด็กหญิงฉัตรสุดา พุ่มดอกไม้ 6. นางสาวภัทรานิษฐ์ จัยวัฒน์ 7. นางสาวพิมพ์พร กว้านสกุล 8. นายภากร ตีนทอง 9. เด็กหญิงนิธิตา สุขบินตรีย์ และ 10. เด็กชายนนทกร ทำน้า โดยน้องๆ ได้นั่งเก้าอี้ทำงาน นายกรัฐมนตรี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายกรัฐมนตรี สำหรับบรรยากาศการนั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมเด็กเก่ง เด็กมีความสามารถ ขอให้พัฒนาตัวเองต่อไป อย่าหยุดพัฒนา และให้กำลังใจว่า ขอให้เด็กและเยาวชนอย่าท้อแท้ มีกำลังใจในการดำรงชีวิต และดูแลตนเองให้เข้มแข็งมีกำลังใจในทุกๆ ด้าน ยืนยันรัฐบาลมี นโยบายส่งเสริมให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ และอย่างเท่าเทียม(mgonline.com 13 ม.ค. 68)

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกซีได้อีก

“เราหวังเพียงได้เป็นคู่รักที่ถูกต้องตามกฎหมาย” เปิดใจคู่สมรสคนพิการทางสายตา



วันนี้ (23 มกราคม) ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ช่างภาพทีมข่าว THE STANDARD เก็บภาพประชาชนคู่รักที่เดินทางมาแสดงความประสงค์จดทะเบียนสมรสเท่าเทียมเนื่องในวันแรกที่ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย โดยสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่

พีนันและพินท์ คู่รัก LGBTQIA+ คนพิการทางสายตา เปิดใจหลังจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมว่า คบหากันมาประมาณ 4 ปี ก่อนหน้าที่กฎหมายฉบับนี้จะผ่านการพิจารณาจนมีผลบังคับใช้ ยอมรับว่าใช้ชีวิตค่อนข้างลำบาก ประเด็นสำคัญคือไม่สามารถจะสื่อสารให้ใครเข้าใจได้ว่าสถานะของทั้งคู่เป็นอย่างไร รวมทั้งอนาคตจะเป็นไปอย่างไร

“วันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่าน เราหวังว่าจะเป็นเพียงคู่รักคู่หนึ่งที่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากนั้นเราทั้งคู่จะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ไม่ได้หวังอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้” พินท์กล่าว

พินท์ระบุต่อว่า หลังจากนี้คาดหวังว่ากฎหมายที่เริ่มบังคับใช้จะทำให้คู่ของตัวเองและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศใช้ชีวิตคู่ได้ดีขึ้น เรื่องทางการจะได้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อถึงเวลาที่มีปัญหาใดๆ ก็ตาม คู่รักจะได้ช่วยเหลือกันอย่างทันเวลา

พินท์ขอวยพรถึงคู่รักทุกคู่ที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมในวันนี้ “ขอให้คู่รักทุกคู่มีความสุข สุขภาพแข็งแรง รักกันไปนานๆ รวมถึงดูแล้วยนะ”(thestandard.co 24 ม.ค. 68)

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกซีได้อีก

อุปกรณ์ "Shape" นำทางผู้พิการสายตา เดินทางอิสระมากขึ้น



นักวิจัยพัฒนาอุปกรณ์พกพา Shape เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตา สามารถเคลื่อนที่ และดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะคล้ายไฟฉาย สามารถเปลี่ยนรูปร่างเพื่อนำทางผู้ใช้งานไปในทิศทางที่ถูกต้อง ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและเป็นธรรมชาติ ทีมนักวิจัยในสหราชอาณาจักร พัฒนาอุปกรณ์พกพาชื่อว่า เซป (Shape) ช่วยให้ผู้พิการทางสายตา สามารถเคลื่อนที่ และดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น เซป (Shape) มีลักษณะคล้ายไฟฉาย แต่มีฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนกว่ามาก ภายในอุปกรณ์ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ช่วยให้ตัวอุปกรณ์สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามความต้องการ เช่น เมื่อผู้ใช้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ อุปกรณ์จะยึดตรง แต่ถ้าหากผู้ใช้กำลังเดินออกนอกเส้นทาง อุปกรณ์จะโค้งงอ เพื่อบอกให้ทราบถึงทิศทางที่ควรไป ซึ่งเป็นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและเป็นธรรมชาติ ความพิเศษของ Shape อยู่ที่การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายและใช้งานง่าย ผู้ใช้เพียงแค่จับตัวอุปกรณ์ และสัมผัสผิวด้านการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง ก็สามารถเข้าใจทิศทางได้ทันที ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้งานที่ซับซ้อน นอกจากนี้ Shape ยังสามารถเชื่อมต่อกับแผนที่

และระบบนำทางต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดจุดหมายปลายทาง และ Shape จะคอยแนะนำเส้นทางไปยังจุดนั้นได้อย่างแม่นยำ ผลการทดลองจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน (Imperial College London) พบว่าผู้เข้าร่วมวิจัย ที่มีความบกพร่องทางสายตาที่ใช้อุปกรณ์ Shape สามารถไปยังจุดหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เทียบเท่ากับผู้ที่ไม่มีสายตาปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชนิดนี้ในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โดยในปัจจุบันนี้ มีสถิติระบุว่า มีเพียงประมาณร้อยละหนึ่งของผู้พิการทางสายตาเท่านั้น ที่มีโอกาสเข้าถึงการใช้งานสุนัขนำทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฝึกกราว 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2,500,000 บาท Shape จึงอาจจะเป็นตัวช่วยที่ในการสร้างโลกที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนจำนวนมากและเปิดโอกาสให้พวกเขา ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถทำได้มากกว่าแค่บอกทิศทาง เช่น สามารถอธิบายสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือแม้แต่แปลภาษาด้วยเสียง(tnnthailand28 ม.ค. 68)



เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกขี้ได้อีก

‘ส.ต.ท.’ ชนหนุ่มแว่นจยย. พิการติดเตียง ยืนยันไม่ได้หนี-ไวยญาติพูดหนึ่งคนละม้วน



"ส.ต.ท." หนุ่มขับเก๋งคัมรี่ชนหนุ่มแว่นจยย.ป่วยพิการติดเตียง หลังพยายามหลบหนีด่าน ยืนยันตนเองไม่ได้หนี ไวยญาติพูดมั่วหนึ่งคนละม้วน ทั้งที่ติดต่อพูดคุยได้ตลอด จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความว่า ตำรวจ สภ.คลองหลวง ขับรถชนวัยรุ่นชายจนพิการติดเตียง กลายเป็นเจ้าชายนิทรา มา 2 เดือน ทางตำรวจอ้างว่าตนเองไม่ผิด ได้มีการใช้เจ้าหน้าที่พฐ. มาตรวจสอบความเร็วรถและตรวจรอยชน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าใครผิด ต่อมาตำรวจ สภ.คลองหลวง เปลี่ยนแผนมาใช้วิธียึดข้อหาให้วัยรุ่นชายอ้างว่าวัยรุ่นชายแหกด่านมา และใช้ความเร็วรถมอเตอร์ไซด์เกินทำให้รถไปชนกับรถตำรวจ และจะไม่ขอชดใช้ค่าเสียหายให้ เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด ทางญาติเกรงว่าวัยรุ่นชายจะเจ็บตัวพิการฟรี เพราะตำรวจช่วยเหลือกันในทางคดี เคสนี้แย่มาก ชายที่พิการติดเตียง ปกติต้องคอยเลี้ยงแม่ที่พิการติดเตียง แต่ตอนนี้กลับต้องมานอนติดเตียงเอง 2 เดือนแล้ว ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางด้านผู้ขับขี่รถยนต์ที่ถูกพาดพิงดังกล่าว วึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศ "ส.ต.ท." เดินทางเข้าพบกับ ร.ต.ท.อนุสรณ์ เวียงสิมา รอง สว.(สอบสวน)สภ.คลองหลวง เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม ต่อมาได้ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 67 ตนเองได้ขับรถยนต์ โดยตัว คัมรี่ไป

ส่งผู้บังคับบัญชา และขากลับขับรถมาถนนพหลโยธินขาเข้ากทม. ช่องทางคูขนานเลนขวา หน้าบริษัทบริสโตน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งตนเองมองไม่เห็นรถจยย. คันดังกล่าว จู่ๆรถจยย. ก็เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน จึงทำให้เฉี่ยวชนกัน เมื่อเฉี่ยวชนกันแล้วพบว่าคนขับได้รับบาดเจ็บตนเองจึงลงไปดูอาการของน้องที่บาดเจ็บ ซึ่งด้านหน้ามีด่านตำรวจอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบมาดูแลเหตุการณ์ จากนั้นได้เรียกรถกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ หลังจากเกิดเหตุแล้วก็มีกรพูดคุยกันตลอด และตนเองก็ได้เข้าไปหาน้องคนเจ็บที่โรงพยาบาล เพราะน้องเขาไปรักษาตามสิทธิที่รพ. อีกแห่งหนึ่งโดยตนเองเป็นพาคู่กรณีไปย้ายรพ. จากนั้นก็เข้ามาพบพนักงานสอบสวน 2 ครั้ง และได้คุยกับพี่ชายคนเจ็บด้วย ซึ่งพี่ชายยังบอกว่าไม่ได้อะไร แค่อยากให้ช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาล ตนเองยังบอกไปว่าตนเองก็พร้อมช่วยเหลือตามที่ตนเองช่วยไหว เพราะตำรวจเจ้าของคดีก็ยังไม่ได้ชี้ว่าใครเป็นคนผิดถูกอย่างไร จากนั้นตนเองก็ยังโทรศัพท์พูดคุยกับพี่ชายกับคู่กรณีตลอด ล่าสุดก็สัปดาห์ก่อน โดยคนเจ็บกลับมารักษาตัวที่บ้านคืออาการมีไข้ มีอาการแทรกซ้อน ซึ่งตนเองเห็นข่าวที่พี่ชายเขาพูดแล้วรู้สึกผิดหวัง เพราะเขาพูดไม่เป็นความจริง พูดหนึ่งคนละม้วน ซึ่งตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อื่นไม่ใช่ตำรวจสภ.คลองหลวง และพร้อมดูแลเท่าที่ไหว ด้านพ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง รองผกก.สอบสวนสภ.คลองหลวงได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ได้ส่งรถและภาพจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบความเร็วที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเขต 1 ซึ่งขณะนี้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขับรถเก๋งแค่ฝ่ายเดียว ซึ่งต้องรอสอบปากคำคนเจ็บด้วย ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย(เดลินิวส์ออนไลน์ 6 ม.ค. 68)

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกชี้อีก

พม.เน้นดึงศักยภาพผู้สูงวัย-คนพิการ ใช้กาย-สมองช่วยพัฒนาชาติ



นายวรวิฑูรย์ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ปี 2568 เป็นปีที่ พม.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จะทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ หรือแม้แต่เด็กและเยาวชนในการเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศไทยไปข้างหน้า เพราะผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยยังมีกำลังกายและกำลังสมองที่จะทำงานได้อีกมากมาย รวมถึงคนพิการ ซึ่งเมื่อเดือน พ.ย.2567 พม.ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อร่วมยกระดับและพัฒนาทักษะคนพิการผ่านมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้พี่น้องคนพิการได้ใช้ศักยภาพตนเองในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และเป็นส่วนสำคัญในการแบ่งเบาภาระภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การจะทำเช่นนี้ได้ทุกกรมของ พม.จะต้องทำงานอย่างหนัก แม้ที่ผ่านมาทำงานหนักกันอยู่แล้ว รวมทั้งตนต้องการให้พม.ขยายพื้นที่การทำงาน ไม่แค่ในประเทศ แต่รวมถึงมิติต่างต่างประเทศที่จะต้องสานต่อและขยายความร่วมมือมากขึ้นด้วย นายวรวิฑูรย์ กล่าวด้วยว่า เรื่องภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อไม่น้อยโดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางนั้น ถือเป็นอีกเรื่องหลักที่ พม.ยังต้องให้

ความสำคัญ ซึ่งปี 2567 ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติ (ศบปภ.) เพื่อขับเคลื่อนงานเชิงรุกในการให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติ โดยปี 2568 ตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนศบปภ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยต้องมีข้อมูลเชิงลึก โดยเฉพาะการตรวจสอบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ว่าเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลกลุ่มพิเศษในพื้นที่ไหนก่อนโดยทันที นอกจากนี้ ต้นปี 2568 พม.จะรวบรวมเรื่องร้องเรียนและขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์เฝ้าระวังจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด เพื่อประมวลภาพสถานการณ์ของสังคมไทยว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากเป็นข้อมูลสะท้อนถึงสถานการณ์หลายด้านหลากหลายมิติเพื่อนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆต่อไป (ไทยรัฐ 3 ม.ค.68)

ยอดนักสู้ หญิงชราชาวนครสวรรค์ ขอความ เมตตาช่วยเหลือหนุนซื้อข้าวต้มมัด 10 บาท หล่อ เลี้ยงสามเีปวย ลูกพิการ



ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อโซเชียลเพจเฟซบุ๊ก ว่า “ยอดนักสู้! หญิงชราชาวนครสวรรค์

ขอความเมตตาช่วยเหลือหนุนซื้อข้าวต้มมัด 10 บาท หล่อเลี้ยงสามเีปวย ลูกพิการ” วันที่ 6 ม.ค. 68 เวลา 11.00 น. นางสาวชุตติพร เสขัง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมาย นางวัชรภรณ์ แดงหมี ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางเยาวภา พรรณโนภาส พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกข์ได้อีก

จังหวัดนครสวรรค์ นายธิปไตย ทองใบ ป้องกันจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ นางอุดม สามารถ อายุ 79 ปี โดยเร่งด่วน โดยนางอุดมฯ พักอาศัยอยู่กับนายเริ่ม สามารถ อายุ 78 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว มีบุตรจำนวน 2 คน ประกอบด้วย น.ส.ภัทรรพร สามารถธรรม อายุ 59 ปี อัมพาตท่อนล่าง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยการนั่งรถเข็น และนายนคร สามารถ อายุ 58 ปี นางอุดมฯ อยู่อาศัยบ้านของตนเอง เป็นบ้าน 2 ชั้น ครั้งไม้ครั้งปูนสภาพมั่นคงแข็งแรง มีรายได้จากการขายข้าวต้มมัดขนมดอกจอก และเย็บกระเป๋ากัน มีรายได้วันละ 200 - 300 บาท และเงินสวัสดิการภาครัฐ สำหรับในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ เทศบาลนครสวรรค์ กำหนดแผนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ได้แก่ ห้องน้ำ ประตูทางเข้าบ้าน พร้อมการจัดบ้านให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อคนพิการและผู้สูงอายุ จากการลงพื้นที่ได้ข้อมูลว่าก่อนหน้าที่จะปรากฏข่าวสารดังกล่าว ได้มีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ดังนี้ 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ได้มอบรถเข็นวีลแชร์ 2. ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทิวราราม ดูแลติดตามเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อดูแลการเปลี่ยนแปลงอาหารและสายปัสสาวะ พร้อมจัดผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) ในการดูแลมิติด้านสุขภาพ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (วันจันทร์และวันศุกร์) และมอบ(thainews.prd.go.th 7 ม.ค.68)

โลกออนไลน์ชื่นชมหนุ่มใจหล่อ! ปีนเก็บลูกโป่งติดเสาสูงให้สาวพิการกลางงานวัด



พบหญิงพิการสู้ชีวิต ทำลูกโป่งขายในงานวัด วัดโนนตากกลาง ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดพลาตทำหุดมือ ลอยไปติดกับเสาสื่อสาร ภายหลังมีหนุ่มพลเมืองดีใจสุดหล่อ ปีนขึ้นไปเก็บลงมาได้อย่างปลอดภัย ด้านชาวเน็ตแห่ชื่นชมกันสนั่น เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่กลายเป็นไวรัลอย่างมากอยู่ในขณะนี้ หลังเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 68 มีผู้ใช้ TikTok@dan48335 ได้โพสต์คลิปวิดีโอสุดประทับใจ ภายหลังมีหนุ่มใจหล่อปีนเสาสื่อสารที่สูงเท่าตึก เข้าช่วยเหลือสาวพิการเก็บลูกโป่ง ที่ถูกลมพัดแรงจนไปติดกับเสา งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่ชื่นชมกันสนั่นโซเชียล โดยในคลิปวิดีโอเผยให้เห็น ฮีโร่หนุ่มใจกล้าหาญ พร้อมกับอุปกรณ์เซฟตี้แบบจัดเต็ม ปีนเสาสื่อสารที่มีขนาดใหญ่ ช่วยสาวพิการเก็บลูกโป่ง เหตุเนื่องจากสาวพิการท่านนี้ ผูกลูกโป่งไว้ที่รถจักรยานยนต์ แต่แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ถูกลมพัดแรงปลิวไปติดกับเสาสื่อสาร แต่โชคก็เข้าข้าง ที่หนุ่มพลเมืองดีนำกลับมาได้อย่างสำเร็จ โดยเหตุเกิดขึ้นที่ วัดโนนตากกลาง ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา นับเป็นเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตเห็นคลิปวิดีโอแล้วต่างใจฟูกันสุดๆ อย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างบอกว่า “ขอชื่นชมครับ ถ้าไม่เก็บให้เขาคงขาดทุน

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกชี้อีก

ทุกปีพิพิธภัณฑ์จะทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการช่วยคนพิการ คนป่วยติดเตียง คนยากไร้ และให้ทุนการศึกษา นักเรียนยากจนอย่างต่อเนื่องผ่านมูลนิธิการกุศลต่างๆและเข้าเยี่ยมครอบครัวกลุ่มเป้าหมายโดยตรง แม้จะเป็นส่วนเล็กๆ น้อยๆ แต่พวกเรามีความสุขที่ได้ทำตามกำลังที่เรามี รวมไปถึงจิตเมตตาของกัลยาณมิตรที่ส่ง มาสนับสนุน พิพิธภัณฑ์เราทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ “กว่าจะมาถึง... เมืองพระพิศณุโลก” ออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือสังคมต่อไป หนังสือ “กว่าจะมาถึง...เมืองพระพิศณุโลก” เขียนขึ้นโดย นายอภิสิทธิ์ สรรพานิช ผู้ก่อตั้ง“พิพิธภัณฑ์เพลงโบราณบ้านอภิสิทธิ์ สรรพานิช...มิตรเพื่อนพิการ” เนื้อหาภายในหนังสือนำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองพิษณุโลก วิถีชีวิตที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนอันเป็นรากเหง้าทางสังคมที่หล่อหลอมมาอย่างยาวนาน ก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาที่ส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งในมิติของโบราณสถาน วัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ฯลฯ พร้อมทั้งบอกเล่าความเชื่อและตำนานของเมืองพิษณุโลก ผ่านการถอดความจากจินตนาการกรรมคำกวีเรื่อง “นารายณ์” โดย “สมมาเบญจพงษ์” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยความละเอียดและลึกซึ้ง นอกจากนี้ภายในงานยังจัดเสวนาในหัวข้อ“การท่องเที่ยว...ประวัติศาสตร์...ตำนานพื้นถิ่น” ร่วมเสวนาโดย ดร.พลาดิษฐ์ สิทธิธัญญกิจ นักประวัติศาสตร์และนักเขียนอาวุโสทางด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยรศ.ดร.วศิน ปัญญาภูธรตระกูล นักประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวศศิอาภา สุขคนธรัตน์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวททท. และนางสาวรัตนบุญย์ อาจทองง ผู้บริหารสำนักพิมพ์มติชน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ออกเดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก

ททท. ได้นำเสนอสินค้าบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ผ่าน 5 Must Do in Thailand ไม่ว่าจะเป็น MUST TASTEชิมเมนูเด็ดประจำท้องถิ่น ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ห่อหมกปลาช่อนใบยอ มะม่วงน้ำดอกไม้อีสทอง เป็นต้น MUST TRYลองลุยกับกิจกรรมสุดผจญภัยล่องแก่งลำน้ำเข็ก เข็กน้อยอัลตราเทรล ปีนเขาล่องเรือตาหมื่น เป็นต้น MUST BUYสินค้าชุมชนต้องชอป สมเด็จพระนางพญา พระพุทธชินราชเนื้อผงเสวาร์ 5 ก๊วยตาทอง กระทุ่ม เป็นต้น MUST SEEKวิวสวยจุดถ่ายรูปลัปโปรไฟล์ใหม่ ชมค้างคาว ณ บ้านมุง อำเภอเนินมะปราง ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ณ อุทยานแห่งชาติภูมโนโลเป็นต้น (naewna.com 9 ม.ค.68)

จับแก๊งเว็บพนันหลอกสาวพิการเปิดบัญชีม้า พบเกี่ยวโยง 5 คดี



เมื่อวันที่ 8 มกราคม พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.จิตติพนธ์ ผลพุกษา ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.นรวัฒน์ คำภิโล รอง ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.รังสิมันท์ วิจิตรอารงค์ดี ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4 พ.ต.ท.อนุรักษ์ พรหมเมือง รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4 พ.ต.ท.ธนาชัย สุวรรณโท สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4 พ.ต.ต.กิตติ เพชรแสงสว่าง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4 จับกุม น.ส.เอ(นามสมมุติ) อายุ 34 ปี สัญชาติไทย ชาวจังหวัดชลบุรี ตามหมายจับศาลจังหวัดพล ได้ที่ร้าน

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกซึ่ได้อีก

แนวคิดเพื่อสุขภาพ แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ฐานความผิดร่วมกันกระทำความผิด “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” พ.ต.อ.รังสิมันท์ เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากตามนโยบาย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กำหนดนโยบายในการเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์มีจฉาชีพ และอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน โดย พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ธัชชัย ปีตะนิตะบุตร จตช. ในฐานะ ผอ.ศปอส.ตร. ขับเคลื่อนนโยบายผ่าน พล.ต.ท.อัศวเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะผู้รับผิดชอบควบคุมสั่งการ บช.สอท. และ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะรอง ผอ.ศปอส.ตร. สั่งการให้ พล.ต.ท.ไตรรงค์นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.สอท. สืบสวนจับกุมผู้ต้องหาที่กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์และดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ต่อมา กก.วิเคราะห์ข่าว บก.สอท.4 สืบสวนพบว่า น.ส.เอ ผู้พิการทางสติปัญญาถูกหลอกให้เปิดบัญชีจากกลุ่มเว็บพนันตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหา มีความเกี่ยวข้องกับ ผู้เสียหายแจ้งความไว้รวม 5 คดี เบื้องต้นนำตัวส่ง พง.สอท.3 (สภ.พล จว.ขอนแก่น) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป(matichon.co.th 9 ม.ค.68)

ทรงเปิดงาน “เปิดบ้านมูลนิธิ : แสงสว่างสู่ทางฝัน” เพื่อช่วยผู้พิการทางการเห็น



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เปิดบ้านมูลนิธิ : แสงสว่างสู่ทางฝัน” เพื่อช่วยผู้พิการทางการเห็น เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “เปิดบ้านมูลนิธิ (Open House) : แสงสว่างสู่ทางฝัน” โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานเปิดบ้านมูลนิธิ (Open House) เพื่อเผยแพร่พันธกิจและกิจกรรมสร้างสรรค์ของมูลนิธิที่สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความเข้าใจในชีวิตของผู้พิการทางการเห็น ผ่านศูนย์การเรียนรู้ที่มองเห็นด้วยตาสัมผัสได้ด้วยใจ(obec.go.th 14 ม.ค. 68)

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกข์ได้อีก

เปิดบ้าน “มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ” เปิดมุมมองใหม่ของผู้พิการทางการเห็น



มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ชวนร่วมงาน “เปิดบ้านมูลนิธิ (Open House) : แสงสว่างสู่ทางฝัน” สัมผัสปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ! เปิดโลกมุมมองใหม่ของผู้พิการทางการเห็น ระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค. 68 ที่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ถนนราชวิถี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในงาน “เปิดบ้านมูลนิธิ (Open House) : แสงสว่างสู่ทางฝัน” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2568 ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. เพื่อเผยแพร่พันธกิจและกิจกรรมสร้างสรรค์ของมูลนิธิ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความเข้าใจในชีวิตของผู้พิการทางการเห็น ผ่านศูนย์การเรียนรู้ที่มองเห็นด้วยตาสัมผัสได้ด้วยใจ ร่วมเล่น “บอร์ดเกม” กระดานแรกของโลกที่คนตาบอดและคนตาดีสามารถร่วมเล่นด้วยกันได้ครั้งแรก!! และพลาดไม่ได้! กับกิจกรรมไฮไลต์มากมาย ชิม ช้อป ซิลล์ สำราญบุญ ท่วมกลางบรรยากาศงานคาร์นิวัลสุดสนุก นางเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวด้วย วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำในการส่งเสริมทักษะ พัฒนา ศักยภาพ และสมรรถนะของคนตาบอดในประเทศไทย ให้

มีอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างยั่งยืน จึงมีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกส่วนงานของมูลนิธิ ระหว่างปี 2566-2568 ไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมูลนิธิ ให้ความสำคัญ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถในทุกด้าน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายเข้ามาใช้มากขึ้น รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายในการดำเนินงานของมูลนิธิ เป้าหมายก็เพื่อให้มูลนิธิ เป็นผู้นำในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคม ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด ซึ่งการเข้าร่วมงานกาชาดประจำปี 2567 ที่ผ่านมา ทำให้หลายคนได้รู้จักกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ มากขึ้น ทำให้ทราบถึงการดำเนินงานของมูลนิธิ ที่ไม่ได้มีเพียงโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ที่สามารถส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การเข้าศึกษาในระดับชั้นต่อ ๆ ไปได้เท่านั้น แต่ยังมีส่วนของการฝึกอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น ทั้งที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด รวมถึงการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ซึ่งเป็นส่วนการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ของผู้พิการทางการเห็นด้วย จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “เปิดบ้านมูลนิธิ (Open House) : แสงสว่างสู่ทางฝัน” ขึ้น “มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลแห่งแรกที่มีมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น โดยมีหัวใจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางการเห็น ด้วยความมุ่งมั่นให้การศึกษและการฝึกอบรม ที่ครอบคลุมตั้งแต่ทักษะชีวิตประจำวันไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพ การจัดงาน

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกชี้อีก

Open House ในครั้งนี้ เราอยากให้คนตาดีได้เข้ามาสัมผัส และเรียนรู้ว่า โลกของผู้พิการทางการเห็นนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ได้มีการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ใหม่ขึ้น เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทั้งคนตาดีและผู้พิการทางการเห็น สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้แบบเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำบอร์ดเกมที่คนตาดีและคนตาบอดสามารถร่วมเล่นด้วยกันได้ เป็นบอร์ดเกมชุดแรกของโลกและชุดเดียว ซึ่งสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย ได้ออกแบบและจัดทำให้ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของควมยั่งยืนที่สามารถสัมผัสได้ทั้งด้วยตาและด้วยใจ เพราะเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อทุกคนบนโลกใบนี้ เราจึงต้องร่วมกันเรียนรู้และช่วยกันดูแล”

ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ กล่าวต่ออีกว่า หลายคนคงจะเคยเข้ามาบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้กับมูลนิธิมาแล้ว ครั้นนี้อากเชิญชวนให้ทุกคนมาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น นอกจากจะมีการแสดงของเด็ก ๆ และศิษย์เก่าแล้ว ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า ทั้งจากผู้ให้การสนับสนุน และผู้ที่สนใจมาร่วมออกบูธด้วย โดยครั้งนี้เราจัดในรูปแบบคาร์นิวัลตลาดนัดของฝรั่ง รับรองว่ามาแล้วนอกจากจะได้ลิ้มลองของอร่อย ยังมีสินค้าและได้ซื้อของที่ระลึกผลงานจากคนตาบอด รวมถึงได้ร่วมทำบุญไปพร้อมกันด้วย โดยเฉพาะกับการทำบุญด้วยเสียง เพียงรวมตัวกันมาพากย์นิทานที่ทั้งสนุกและได้กุศล นอกจากนี้ยังมีการแสดง ศิลปกรรม ทำนายโชคชะตา นวดผ่อนคลาย และเทคโนโลยีฝีมือคนตาบอด รับรองว่าสุดยอดกว่าที่คุณเคยคิด ห้ามพลาด! มาร่วม Check in สัมผัสช่วงเวลาแห่งความสุขและอิมมูญกันที่งาน “เปิดบ้านมูลนิธิ (Open House): แสงสว่างสู่ทางฝัน” ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ตรงข้ามวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ถนน

ราชวิถี พร้อมติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิได้ที่เว็บไซต์และเฟสบุ๊ก : [มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์\(mgronline.com 13 ม.ค. 68\)](#)

สุพรรณฯ จัดงานวันคนพิการสากล



นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

เปิดงานวันคนพิการสากล โดยมีบุณนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริการตัดผม รวมถึงจับรางวัลเพื่อเป็นของขวัญ ที่ห้องเลิศธานีคอนเวนชันฮอลล์ โรงแรมเลิศธานี จ.สุพรรณบุรี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายกลวัชร ทวีทรัพย์สังสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุพรรณบุรี นายกสภาคคนพิการ ผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร คนพิการ และครอบครัวคนพิการ เข้าร่วม จำนวน 500 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับฟังคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรื การแสดงจากคนพิการ การออกร้านผลิตภัณฑ์ของคนพิการ บุณนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การบริการตัดผมให้คนพิการ การจับรางวัลเพื่อเป็นของขวัญให้คนพิการ รวมทั้ง การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการต้นแบบ (เดลินิวส์ออนไลน์ 13 ม.ค. 68)

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกซึ่ได้อีก

**“วราวุธ” ลั่น พม. ลุย ขับเคลื่อน พันธกรณี
ระหว่างประเทศ หวัง คุ่มครองสิทธิเด็ก สตรี คน
พิการ ความเท่าเทียมทางเพศ ผู้สูงอายุ**



วันที่ 8 มกราคม 2568 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ผู้บริหารกระทรวง พม. ประจำเดือนมกราคม 2568 ว่า หนึ่งในพันธกิจ 9 ด้าน (Flagship Projects) ที่ต่อยอดมาจากนโยบาย 5x5 ฝัาวิฤกฤติประชากร ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น คือ พันธกิจที่ 6 การขับเคลื่อนพันธกรณีระหว่างประเทศที่สำคัญซึ่งกระทรวงพม. ดูแลอยู่ อาทิ การคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี คนพิการ ความเท่าเทียมทางเพศ การดูแลผู้สูงอายุ โดยจะมีการจัดงาน Thailand Social Expo 2025 ในเดือนกรกฎาคม 2568 เพื่อเผยแพร่สานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับ เป็นการประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาสังคม โดยจะมีรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆ คณะทูตานุทูต ผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม ในงานมีกิจกรรมหลากหลายและจะมีการเสวนา นิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงพลังของการดำเนินงานร่วมกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบาย 5 x

5 ฝัาวิฤกฤติประชากร ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากภาคส่วนต่างๆรวมทั้งองค์การสหประชาชาติ(UN) นายวราวุธ กล่าวว่า และอีกส่วนหนึ่งจะมีการดำเนินงานอย่างเข้มข้น เรื่องการยกระดับการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้วยมาตรการต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของการป้องกัน เนื่องจากปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติ , ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเลือกปฏิบัติและสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ภายใต้ได้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ปฏิญญาปักกิ่งเพื่อความก้าวหน้าของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อประชาคมโลก ซึ่งประเทศไทยได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากในเรื่องพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 มกราคม 2568 นี้ ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียน และประเทศที่ 3 ในเอเชีย และในเดือนมีนาคม 2568 ประเทศไทยโดยตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้ไปรายงานต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติทราบ และร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของปฏิญญาปักกิ่ง ที่สำนักงานใหญ่ UN นครนิวยอร์ก นายวราวุธ กล่าวว่า ด้านความร่วมมือในอาเซียนนั้นจะมีการจัดทำเอ็มโอยูกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของเด็กที่จะถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ขบวนการ การถูก ล่อลวงไปมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรม นอกจากนี้จะมีการใช้ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ATCSW) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามข้อเสนอขอประเทศไทยเมื่อครั้งเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 เพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรของเยาวชนอาเซียนอย่างเป็นระบบ(thai.gov.go.th 9 ม.ค.68)

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกซีได้อีก

แม่พาลูกชายร้องศูนย์ดำรงธรรมระยอง หลังถูกคนญี่ปุ่นขับรถจนพิการ ผ่านไป 7 เดือนคดีไม่คืบ



แม่พาลูกชายร้องศูนย์ดำรงธรรมระยอง หลังถูกคนญี่ปุ่นขับรถจนพิการ ต้องถูกออกจากงาน ผ่านไป 7 เดือนคดีไม่คืบ ญี่ปุ่นแผ่นกลับประเทศ ตำรวจกลับไล่ให้ไปฟ้องศาลโลก หมดที่เพิ่งแล้ววอนช่วยเหลือ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 ม.ค.68 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง นาง ศิริลักษณ์ อายุ 60 ปี อยู่ ม.10 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ได้พา นาย อติรุตต์ อายุ 25 ปี บุตรชาย เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรม จากกรณี ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ผ่านมา 7 เดือนยังไม่มีความคืบหน้า เรื่องคดี คู่กรณี ซึ่งเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่น ได้กลับประเทศไปแล้ว สอบถามทางตำรวจก็บอกให้ไปฟ้องศาลโลก จึงไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรต่อไป นางศิริลักษณ์ ได้ให้การถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 14.35 น. วันที่ 23 พ.ค.67 ชาวญี่ปุ่น ได้ขับรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ซีอาร์วี สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ขับออกมาจากทางแยกหน้าตลาดผลไม้ตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ขึ้นไปบนถนนสุขุมวิท เพื่อกลับรถ เป็นจังหวะที่ นายอติรุตต์ ซีรูด จยย.ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีขาว ทะเบียนระยอง ซีรูดกลับจากเลิกงาน มาทางตรงจึงชนเข้ากับรถคันดังกล่าวอย่างแรง เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาหัก สะโพกแตกหัก เบื้องต้น ชาวญี่ปุ่น ยอมรับผิดชอบ และให้ทางบริษัทประกัน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี พ.ต.ท.

ชัยกฤต เตารัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.เมือง ระยอง เป็นเจ้าของคดี นางศิริลักษณ์ กล่าวว่า บุตรชายต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง 2 ครั้ง และ เตรียมเข้าผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเทียม ในวันที่ 6 ก.พ.68 ก่อนหน้ามีการเจรจากันเรื่องค่าเสียหาย โดยทางตนเองได้เรียกค่าเสียหายไป 2 ล้านบาท แต่ยังคงตกลงไม่ได้ คู่กรณียอมจ่ายเพียง 250,000 บาท จึงไม่ยอมตกลง ส่วนชาวญี่ปุ่นได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว มีเพียงผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรถยนต์ที่นั่งมาด้วยในวันเกิดเหตุ มาพบตำรวจ เมื่อสอบถามทาง พ.ต.ท.ชัยกฤต (เจ้าของคดี) ว่าจะต้องทำอะไร ได้คำตอบว่าให้ไปฟ้องศาลโลก ซึ่งตนเองก็ไม่เข้าใจ คนชนก็หนีกลับประเทศไปแล้ว ลูกชายก็ต้องออกจากงาน แล้วยังไม่รู้ว่าอนาคตจะไปทำงานอะไร เพราะไม่สามารถเดินได้เหมือนปกติ ทำงานหนักก็ไม่ได้ วอนขอความเห็นใจ เพราะเป็นแค่ชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายทสอยถามตำรวจก็ไม่เคยให้คำแนะนำ ไม่รู้เพราะอะไร จึงพูดเข้าข้างคู่กรณีอย่างเดียว ท่อแท้มาก ไปขายของก็ไม่ได้ต้องดูแลลูกชาย เงินก็ไม่มี ที่ผ่านมาลูกชายเป็นเสาหลักดูแลครอบครัว วอนขอความเป็นธรรมด้วย ด้านนายอติรุตต์ กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุตนเองทำงานเป็นพนักงานดับเพลิงของ โรงงานอุตสาหกรรม แห่งหนึ่ง ได้รับเงินเดือนรวมกับงานพิเศษเดือนละกว่า 30,000 บาท แต่ก็ต้องออกจากงาน กับการกระทำอันประมาทของคู่กรณี ชีวิตถึงกับกลายเป็นคนพิการไปเลย ท่อแท้มาก สงสารแม่ที่ต้องมารับภาระ ซึ่งหากไม่เกิดเหตุขึ้น ตนเองก็สามารถหาเงินช่วยเหลือครอบครัวได้ทุกเดือน แต่ตอนนี้แค่เดินยังลำบากเลย วอนคู่กรณีเห็นใจด้วยเถิด รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา ขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ระยอง ได้รับเรื่องไว้ (siamrath.co.th 13 ม.ค. 68)

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกข์ได้อีก

ไฟป่า LA คร่าหนุ่มสมองพิการ อดีตดาราเด็ก แม่เผยประโยชน์สุดท้ายของลูกในกองเพลิง



ไฟป่าลอสแอนเจลิส คร่าหนุ่มสมองพิการวัย 32 อดีตดาราเด็ก แม่ร่ำไห้เผยประโยชน์สุดท้ายของลูกจากในกองเพลิง ไฟป่ายังคงลุกลามในลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 คน และไฟได้เผาทำลายพื้นที่กว่า 157 ตารางกิโลเมตร หนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ รอรี่ คาลล์ม 'ไซคส์' อดีตนักแสดงเด็กชาวออสเตรเลีย วัย 32 ปี ผู้ป่วยเป็นโรคสมองพิการ (cerebral palsy) เขาเสียชีวิตในกองเพลิงเนื่องจากไม่สามารถหนีออกมาได้ทัน ก่อนเสียชีวิตเขาตะโกนบอกแม่ของเขา เซลลีย์ 'ไซคส์' ซึ่งพยายามช่วยเหลือว่า "แม่ ทั้งผมไว้เถอะ" เซลลีย์ได้ประกาศข่าวการเสียชีวิตของลูกชายเมื่อวันที่ 9 มกราคม พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ตามรายงานของรายการโทรทัศน์ 10 News First ของออสเตรเลีย เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม ไฟป่า ที่ลุกลามในฝั่งตะวันตกของลอสแอนเจลิส ได้มาถึงบ้านของเซลลีย์ในเมืองมาลินู เธอเล่าว่าไฟได้ลุกลามเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยสะเก็ดไฟทำให้หลังคาไฟลุกไหม้ ส่งผลให้รอรี่ติดอยู่ภายในบ้าน ขณะนั้นเซลลีย์มีอาการแขนหักและไม่สามารถช่วยลูกชายออกมาได้ เธอยังพยายามดับไฟด้วยการฉีดน้ำจากสายยางไปยังหลังคา แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจาก

พื้นที่ในเมืองใกล้เคียงอย่าง Las Virgenes Municipal Water District ที่เมืองคาลาบาซัสในลอสแอนเจลิส ได้ระงับการจ่ายน้ำ เมื่อเห็นว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้ เซลลีย์จึงขับรถไปยังสถานีดับเพลิงเพื่อขอความช่วยเหลือ เธอเคยพยายามโทรหา 911 แล้วแต่ไม่สามารถติดต่อได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตามเธอกลับมาถึงบ้านที่เกิดเหตุ พวกเขาพบเพียงบ้านที่ถูกไฟไหม้และยืนยันว่ารอรี่เสียชีวิตจากการสูดดมควันพิษ ในภาพที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มกราคม เซลลีย์ 'ไซคส์' ปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ พร้อมร้องไห้ด้วยความโศกเศร้ากับการสูญเสียลูกชายในเหตุไฟป่าที่ลอสแอนเจลิส รอรี่ วัย 32 ปี เกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 1992 ในสหราชอาณาจักร โดยเป็นโรคสมองพิการและตาบอดตั้งแต่กำเนิด เคยปรากฏตัวในรายการ Kiddy Kapers เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านคำพูดและการบรรยายเกี่ยวกับการเอาชนะความพิการ เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Happy Charity ที่มุ่งหวังมอบ "ความหวัง ความสุข และสุขภาพให้แก่ผู้ที่กำลังทุกข์ทรมาน" เซลลีย์เล่าว่า ลูกชายของเธอผ่านการผ่าตัดและการบำบัดหลายครั้งจนสามารถฟื้นฟูการมองเห็นและเรียนรู้ที่จะเดินได้ แม้ต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด แต่รอรี่ก็ยังคงมีความกระตือรือร้นในการเดินทางรอบโลกกับเธอ ตั้งแต่แอฟริกาไปจนถึงแอนตาร์กติกา รอรี่เกิดในสหราชอาณาจักร แต่เคยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียและอเมริกา เขายังแบ่งปันวันเกิดกับแม่และคุณยายของเขา เซลลีย์เขียนว่า "เขาเป็นของขวัญที่ล้ำค่า" ในเว็บไซต์ส่วนตัวของรอรี่ เขาระบุว่าเขาเป็นวิทยากรมืออาชีพและที่ปรึกษาให้กับองค์กรหลายแห่ง รวมถึงมูลนิธิ Tony Robbins Foundation และ Cerebral Palsy Alliance นอกจากนี้ เขายังเคยปรากฏตัวในรายการ Mornings with Kerri-Anne ในออสเตรเลียเมื่อปี 2003 เพื่อเล่าถึงการเดินทาง

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกสิ่งได้อีก

ไปสหรัฐอเมริกา เพื่อบรรยายในงานสัมมนาของโทนี่ ร็อบบินส์ โดยกล่าวว่า “ไม่สำคัญว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา แต่สิ่งสำคัญคือเราทำอย่างไรกับมัน”(sanook.com 13 ม.ค. 68)

โวยสภากฯ ทำทางลาดให้คนพิการ จี้ยกเลิกล็อกที่จอดรถให้ สส.



รัฐสภา 15 ม.ค. -“ละออบ-หมอบทศ” โวยสภากฯ ควรทำทางลาดให้คนพิการ เหตุทุกวันนี้ลำบากมาก เนื่องจากบดเจ็บต้องใช้วีลแชร์ ขณะที่ “क्रमานิตย์” จี้ยกเลิกล็อกที่จอดรถให้ สส. ทำโอกาสคนมาเข้าเดินไกล แนะนำไปตามธรรมชาติ ด้าน “ภารดร” แจง พร้อมหารือ “พิเชษฐ” คนรับผิดชอบ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายภราวดี ปริศนานันท์กุล รองประธานสภาฯคนที่2 เป็นประธานการประชุม ในช่วงท้ายของการเปิดให้สมาชิกหารือ น.ส.ละออบ ดิยะไพรัช สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย หรือเกี่ยวกับทางลาดในสภาฯว่า ตนประสบอุบัติเหตุ แต่สภาฯไม่มีทางลาดสำหรับคนพิการหรือรถเข็น ทำให้เดินทางในสภาฯลำบากมาก เพราะไม่มีอารยสถาปัตย์อย่างนี้เหมาะกับคนพิการ และคนที่มีปัญหาในการเดินหรือไม่ และหากไม่เปลี่ยนแปลงทางเดิน ก็น่าจะมีช่องสำหรับคนที่ปัญหาในการเดินหรือพิการ ทั้งนี้ยังหารือเรื่องการสูบบุหรี่ในสภาฯ ว่า ถ้าเดินจากห้องประชุมสภาฯไปที่ห้องอาหาร จะเห็นที่สูบบุหรี่เป็นที่โล่ง ตนอยากให้ทำเป็นสัดส่วน หรือมีห้องสำหรับคนสูบบุหรี่ เพราะเป็นเรื่อง

สุขภาพของคนที่ไม่สูบบุหรี่ ขณะที่ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ สส.แพร่ พรรคเพื่อไทย หรือว่า เรื่องความสะดวกของคนพิการในการใช้พื้นที่สภาฯ ตนไม่ได้พูดเพื่อตัวเอง แต่บังเอิญช่วงนี้ตนได้รับบาดเจ็บ จึงต้องใช้ทั้งวีลแชร์ และไม่ค้ำ ทำให้พบจุดอ่อนของสภาฯ เพราะสภาฯเป็นสภาฯของประชาชน อาจจะมีผู้พิการเข้ามา และสถานที่จอดรถของผู้พิการอยู่ไกล ควรปรับให้มาอยู่ข้างๆ ที่จอดรถประธานสภาฯ เพื่อเข้ามาในอาคารได้ง่ายๆ และควรทำทางลาดขึ้นอาคารด้วย เพราะปัจจุบันเป็นขั้นทำให้เข็นวีลแชร์ยากลำบาก รวมทั้งควรทำทางลาดในพื้นที่ต่างๆ และในห้องประชุมด้วย นพ.ทศพร กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องห้องอาหารสส. โดยเฉพาะวันพฤหัสบดี จะพบว่าอาหารจะเหลือจำนวนมาก แม้สส.จะเอาใช้ถึงพลาสติกกลับบ้านแล้วยังเหลือเยอะมาก ปีที่ผ่านมาเราตัดงบประมาณไปแล้ว 15 ล้านบาท ดังนั้นทำอย่างไรจะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ถ้าวันพฤหัสบดีมีบាយและมื่อเย็น ขอให้เลิกเลี้ยงเลยจะได้ประหยัด แล้วเอางบประมาณไปใช้ประโยชน์ทางอื่น ยกเว้นกรณีที่เรารู้ล่วงหน้าก็จัดเลี้ยงเป็นพิเศษ เช่นการอภิปรายงบประมาณ และอภิปรายไม่ไว้วางใจ ด้านนายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม สส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย หรือว่าสภาฯต้องแก้ไขกรณีที่จอดรถด้านที่ติดลิฟต์ ยกเว้นให้คนมีตำแหน่ง ประธาน เลขาธิการ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษาประธาน ซึ่งตนไม่ติดใจ โชคความสนาเขาได้เป็นตำแหน่งเหล่านี้ แต่ล็อกที่จอดของสส. จะมาจอดตอนไหนก็ได้เพราะมีที่จอด แต่วันไหนที่มีคนมาจอดขวาง และล็อกเกี่ยวไว้ คนที่จอดอยู่ในล็อกนั้นโชคร้ายไปเลยกลับบ้านไม่ได้ ตนว่าวันนี้ยกเลิกไปเถอะ เพราะที่จอดรถว่างเต็มเลยแต่มีสิทธิจอด เพื่อสร้างแรงจูงใจ เช่นคนที่มาแต่เช้า แต่ต้องไปจอดรถที่ไกลๆ แล้วต้องเดินเข้ามา ดังนั้นให้โอกาสคนที่มาทำงานเข้าในสภาฯได้เลือกที่จอด

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกข์ได้อีก

รถเอง ได้ จึงขอให้ปล่อยไปตามธรรมชาติ นายครูมานิตย์ กล่าวต่อว่า ไม่กั้นล้อกรดล็อกจริงหรือไม่ ขอเสนอให้ทำแบบทางด่วน ทำบัตรใหม่ ถ้าเป็นรถผู้แทนฯ ก็ผ่านได้เลย ไม่สิ้นเปลืองยาม เายามไว้ตรงไม่กั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร เสียเวลา เมื่อปรับปรุงแล้วตอนอกให้ใช้สมองปรับปรุง ไม่ใช่การซื้อสี นายครูมานิตย์ ยังกล่าวถึงกรณี โรงอาหาร ว่า เมื่อไหร่จะให้บัตรแลก ทำให้เป็นสวัสดิการ ทำให้น่าอยู่น่ากิน แม้ค่าเจ้าไหนมาขายของไม่ดีก็ออกไป เพราะคนไม่ไปเลือก เหมือนในห้าง มีบัตรต่อเดือน ที่เติมเงินเมื่อใช้บัตรหมด เรื่องเหล่านี้ไม่ได้ยากเลยหากมีความตั้งใจในการแก้ ส่วนเรื่องกระป๋องนมที่ร่วงลงมา ตนเข้าใจได้ เพราะอากาศมันเย็นนมมันวิ่งไปชนกระป๋อง ทำให้ตกลงมา ด้านนายภาดร ชี้แจงว่า เรื่องที่จอดรถเป็นความดูแลรับผิดชอบของนายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาคนที่ 1 ที่ดูแลเรื่องอาคารสถานที่ ดังนั้นตนจะนำข้อหาหรือตั้งกล่าวไปหาหรือกับนายพิเชษฐอีกครั้ง ส่วนเรื่องโรงอาหาร ขอเรียนว่าบริเวณโรงอาหารสำหรับข้าราชการจะขยับลงไปอยู่ที่ชั้น B2 ซึ่งน่าจะย้ายไปในช่วงเดือนก.พ.นี้ ขณะที่นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ในฐานะ กรรมการกิจการสภา ชี้แจงว่า เรื่องความปลอดภัย เรื่องที่จอดรถ และเรื่องต่างๆในสภากมธ.ฯ ไม่ได้นั่งนอนใจ เรามีบันทึกรายงานการประชุม ประสานไปยังประธานสภาฯ และหวังอย่างยิ่งว่ากระป๋องไบที่สองจะไม่มี แผ่นไม้ที่อยู่ข้างบนจะไม่ล้วยหล่นลงมา ถ้ามีเรื่องอะไรที่ให้กมธ.ฯ ได้พิจารณาโดยละเอียดรอบครอบก็ส่งมาได้เพื่อแก้ปัญหาพร้อมกัน.-319-สำนักข่าวไทย(tna.mcot.net 15 ม.ค. 68)

‘เท้าเทียมไดนามิก’ ฝีมือคนไทย คุณภาพเท่า ตปท. ‘ผู้พิการขาขาด’ ขอรับได้ฟรีที่ รพ.



นักวิจัยไทยสุดเจ๋ง! พัฒนา “เท้าเทียมไดนามิก” ผลิตจากคาร์บอน น้ำหนักเบา เดิน วิ่ง จ็อกกิ้ง ได้สบาย รวมถึงถูกกว่านำเข้าต่างประเทศ 3 - 4 เท่า เผย ดันเป็นสิทธิประโยชน์ใน “ระบบบัตรทอง” แล้ว คนพิการขาขาดติดต่อ รพ. ขอใช้ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่าย รศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ก่อตั้งบริษัท MUTHA ผู้ผลิตเท้าเทียมไดนามิก เอสเพลส (sSpace) เปิดเผยกับ “The Coverage” ว่า ขณะนี้เท้าเทียมไดนามิก เอสเพลส สำหรับผู้พิการขาขาดที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับเท้าเทียมคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ได้บรรจุเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการขาขาดเข้าถึงอุปกรณ์เท้าเทียมที่มีคุณภาพสูงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รศ.ดร.ไพรัช กล่าวว่า เท้าเทียมไดนามิก เอสเพลส ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ที่เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น แต่แข็งแรงสูง แกรม น้ำหนักเบา และเป็นวัสดุเดียวกันกับที่ใช้ผลิตโครงสร้างเครื่องบิน ซึ่งเมื่อนำไปใช้ทดลองกับผู้พิการขาขาด พบว่าเมื่อน้ำหนักตัวเหยียบลงไปทีพื้น จะเกิดพลังงานจากการกระทบของน้ำหนักตัว และดึงกลับเป็นการปลดปล่อย

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกซึ่ได้อีก

พลังงาน ซึ่งจะเป็นเหมือนแรงส่งและทำให้การเดินเป็นธรรมชาติ จึงช่วยให้สามารถทำกิจกรรมภายนอกได้ดีขึ้น เช่น การเดิน รวมถึงการวิ่งออกกำลังกาย ฯลฯ ทั้งนี้ จากการผลักดันเข้าเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง ก็คาดว่าจะสามารถตอบโจทย์การใช้เท้าเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดที่จำเป็นต้องได้รับเท้าเทียมที่มีคุณภาพในประเทศไทยกว่า 5 หมื่นคน เพราะปัจจุบันผู้พิการขาขาด 100 คน จะมีเพียงแค่ 5 คนที่สามารถเข้าถึงเท้าเทียมไดนามิกเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ราคาแพง และต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีราคาขายเริ่มต้นประมาณ 8 หมื่น - 1.2 แสนบาท ส่วนคนพิการอีก 95 คน จะได้รับเท้าเทียมที่เป็นชุดสิทธิประโยชน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแทน ซึ่งแต่เดิมจะมี 2 รุ่น คือ เท้าเทียมไม้ (Sach foot) ที่ใช้ไม้เป็นวัสดุขึ้นรูปทรงเท้าหุ้มด้วยยาง และมีแกนต่อเข้ากับแกนหน้าแข้งของคนพิการ แต่ข้อจำกัดคือ มีน้ำหนักมาก และขยับข้อเท้าไม่ได้ ขณะที่อีกรุ่นคือ เท้าเทียมข้อเท้าแกนเดียว (Single-axis) ที่ตัวรูปทรงเท้าผลิตจากไม้เช่นกัน แต่จะมีข้อต่อบริเวณเท้าเทียมที่ขยับได้เล็กน้อย ซึ่งเป็นรุ่นที่ดีกว่ารุ่นเดิม แต่ก็ยังไม่สะดวกต่อคนพิการในการใช้งาน เนื่องจากวัสดุเป็นไม้ มีน้ำหนักค่อนข้างมาก และขยับข้อเท้าได้เพียงเล็กน้อย รศ.ดร.ไพรัช กล่าวอีกว่า เท้าเทียมไดนามิก เอสเพลส ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ หากเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่มีการผลิตเท้าเทียมไดนามิกเหมือนกัน ทั้งในมิติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต ฟังก์ชันการใช้งาน พบว่าของประเทศไทยมีราคาถูกกว่ามาก โดยที่ต่างประเทศจะขายอยู่ที่เริ่มต้นขึ้นละ 8 หมื่น - 1 แสนบาท แต่เท้าเทียมไดนามิกเอสเพลสที่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ เบิกจ่ายชดเชยกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ในอัตราขึ้นละ 2.9 หมื่นบาท หรือถูกกว่าต่างประเทศ 3 - 4 เท่า ซึ่งช่วยลดภาระงบประมาณประเทศไปได้อย่างมาก “สำหรับคนพิการที่

ต้องการใช้เท้าเทียมไดนามิก เอสเพลส ขณะนี้สามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไปที่โรงพยาบาล และให้แพทย์ได้ประเมิน พร้อมกับแจ้งว่าต้องการเท้าเทียมไดนามิกส์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางแพทย์จะใส่ให้ขณะที่ทางโรงพยาบาล ก็จะเบิกจ่ายชดเชยค่าสปสช. โดยที่คนพิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และจะได้ใช้อุปกรณ์เท้าเทียมที่มีคุณภาพสูงต่อไป” รศ.ดร.ไพรัช กล่าว ด้าน นายมณฑนะ โกมลผลิน ผู้พิการขาขาดที่ได้ใช้เท้าเทียมไดนามิกส์เอสเพลส กล่าวกับ “The Coverage” ว่า ที่ผ่านมามีได้ใช้ขาเทียม และเท้าเทียมมาหลายรุ่น ทั้งรุ่นที่เป็นแบบไม้ และรุ่นที่ใช้โลหะในการผลิต แต่เมื่อได้มาทดลองใช้เท้าเทียมไดนามิก เอสเพลส พบว่าคล้ายเท้าจริงมากที่สุด ขณะที่การใช้งานก็เหมือนกับการเดินด้วยขา และเท้าจริงๆ โดยเฉพาะการลงน้ำหนักตอนเดิน หรือวิ่ง ทำให้สามารถรับรู้และรู้สึกถึงน้ำหนัก และแรงส่งจากเท้าเทียมไดนามิก ซึ่งทำให้คล่องตัวในการใช้งานมากขึ้น และตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างดี(thecoverage.info 15 ม.ค.68)

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกข์ได้อีก

เหลือแค่ปากยังสู้! “น้องป๊อบ” แม่อุบัติเหตุทำพิการ ใช้งานแขน-ขาไม่ได้ สู้อุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพ



เหลือแค่ปากยังสู้! “น้องป๊อบ” แม่อุบัติเหตุทำพิการ ใช้งานแขน-ขาไม่ได้ สู้อุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพทำถุงผ้า-เสื้อยืด-แก้วน้ำขาย หารายได้เลี้ยงตยาย-ส่งน้องเรียน รายการ คนจริงใจ ไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.พิจิตร เพื่อรู้จัก “น้องป๊อบ” ที่แม่โชคชะตาจะพาให้อัมพาตแทบทั้งตัวตั้งแต่วัยแค่ 13 แต่น้องก็ไม่ยอมแพ้ความพิการ สู้อุปกรณ์ช่วยเหลือคือ ปาก ฮึดสู้ทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัว “ตอนเด็กน้องเรียนเก่ง กลับจากโรงเรียน ทำการบ้านเสร็จก็จะช่วยยาย ถ้าเสาร์อาทิตย์ ยายจะไปรับจ้างเกี่ยวข้าวหรือเก็บดอกไม้ น้องจะบอก หนูไปด้วยนะ เอาหนูไปด้วย เขาก็ช่วยทำ” คุณยายจรรยา พาทอง พุดถึง “น้องป๊อบ” ฐิตินันท์ บุญแก้ว หลานรักที่แม่วันนี้จะอยู่ในวัย 20 แต่น้องมีหัวใจกตัญญูตั้งแต่เด็กๆ การที่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่น้องอายุแค่ 6-7 ขวบ ไม่ได้ทำให้ความกตัญญูของน้องลดลงแต่อย่างใด โดยน้องพยายามใช้เวลาว่างจากการเรียนและช่วงปิดเทอมช่วยทำงานเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว แต่แล้ว! น้องกลับเคราะห์ร้าย ต้องกลายเป็นผู้พิการตั้งแต่วัยแค่ 13 “วันนั้น หนูไปรับทำงานพาร์ทไทม์กับโรงงานที่แม่ทำที่นครปฐม (ถาม-อยู่พิจิตร ไปทำงานที่นครปฐมเลยหรือ?) ค่ะ (ถาม-แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น?) หนูประสบอุบัติเหตุ ขับรถไป

ชน้ำให้แม่ และมีรถชนกันขึ้นมาชนหนู แล้วหนูก็ขยับร่างกายไม่ได้ตั้งแต่นั้นเลย” จากเด็กที่เคยทำงานช่วยครอบครัวได้ ต้องกลายเป็นผู้พิการติดเตียง ส่งผลให้น้องป๊อบในวันนั้นไม่ยอมมีชีวิตอยู่อีกต่อไป เพราะไม่อยากเป็นภาระของครอบครัว “ตอนแรกหนูคิดว่าความพิการมันจะเป็นแค่ชั่วคราว หนูไม่ได้คิดว่าจะเป็นถาวร พอหลังๆ หมอบอกว่า อาจจะไม่ได้อีกกลับมาปกติแล้ว หนูก็เสียใจ ปีแรก หนูเครียดมาก ... หนูรู้สึกแย่มากที่เห็นยายต้องเหนื่อยเวลามาดูแลหนู เห็นน้อง 2 คนต้องลดค่าใช้จ่ายในการไปโรงเรียนลง บ้านต้องไปยืมเงินมา เป็นหนี้เพราะหนู ตอนนั้น หนูไม่อยากอยู่แล้ว อยู่ไปก็เป็นภาระให้ทุกคน” ไม่ใช่แค่น้องป๊อบที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้น แต่ยายที่ต้องทำงานด้วย ดูแลน้องป๊อบด้วย ก็รู้สึกเครียดจนไม่อยากอยู่เช่นกัน “ยายนี้แทบเข้าห้องน้ำหลายรอบ ร้องไห้ ชวนน้องป๊อบ ถ้าเรากินยาตายกัน แล้วใครจะดูแลน้อง ตัดสินใจไม่ได้ พอดีบังคับญาติครูโทรมาหา ครูก็ปรึกษา ยาย หนูจะทำอย่างนี้? ให้น้องนะ เขาก็เหี่ยวมา และเอาหมอกายภาพมา” ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.พิจิตร ให้กำลังใจช่วยสร้างอาชีพให้ “น้องป๊อบ”! “ครั้งแรกที่ครูก็เลยมาเห็นน้องป๊อบน่าสงสาร น้องนอนติดเตียงอยู่ น้องบอกว่าอยากฆ่าตัวตายหลายรอบแล้ว ครูก็บอกว่า อย่าไปคิดแบบนั้นป๊อบ ยังมีคนที่เป็นหนักกว่าป๊อบ มีเยอะ ป๊อบต้องต่อสู้” นะ เพราะยังมียายมีน้องที่ต้องดูแล อย่าไปคิดมากว่าตัวเองเป็นภาระของยาย “ตอนแรกที่ครูเตอะเจอเหมือนน้องป๊อบยังปรับใจไม่ได้ เพราะพื้นฐานเขาเป็นคนที่มีมันเพียรและอยากช่วยเหลือครอบครัวตลอดเวลา เมื่อวันหนึ่งไม่สามารถช่วยงานได้ สภาพจิตใจเขาเลยค่อนข้างแย่ น้องบอกเลยว่า เขาอยากประกอบอาชีพ อยากทำอะไรก็ได้ที่ช่วยเหลือครอบครัวได้ เราก็ค้นพบว่า เขามีความสามารถด้านศิลปะ และร่างกายที่ยังคง

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกข์ได้อีก

ความสามารถได้อยู่คือ ปาก” จากวันนั้น น้องป๊อบได้ใช้ปากคาบพู่กันสร้างงานศิลปะลงบนถุงผ้ากระเป๋าผ้า-เสื้อยืด-แก้วน้ำเซรามิก ซึ่งมีทั้งการพิมพ์ภาพด้วยปาก รวมถึงงานสกรีนผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์ เพื่อขายหารายได้เลี้ยงตายายและส่งน้องสาวทั้งสองคนเรียน (บิวเรียนอยู่ ม.1 นิวเรียนอยู่ ม.3) แต่ปัญหาคือ ตอนแรกๆ สินค้าของน้องก็ขายดี แต่ต่อมาก็เริ่มซบเซา ทำให้รายได้ของครอบครัวค่อนข้างขาดสน ขณะที่คุณยาย แม้จะยังมีกำลังในการออกรับจ้างทำงานทั่วไปได้ แต่งานก็ไม่ค่อยมี ประกอบกับยายต้องดูแลน้องป๊อบ จึงทำให้ไปไหนไกลไม่ได้ ส่วนคุณตา ก็เริ่มสมองไม่ดี บางทีก็เดินไปเดินมา บางทีก็นั่งเหม่อ ไม่สามารถทำงานใดๆ ได้ ขณะที่ตัวน้องป๊อบเอง นอกจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ยายและน้องสาวต้องช่วยดูแลทุกอย่าง ทั้งอุ้มจากเตียงขึ้นนั่งวีลแชร์ อุ้มไปอาบน้ำ แปรงฟัน กายภาพ ฯลฯ แล้ว ล่าสุด น้องยังมีปัญหาสุขภาพเพิ่มเติม “ก็มีโรคหอบกำเริบ เพราะฝุ่นเยอะและเจอมลพิษเยอะ ทำให้ปอดข้างขวามีพังผืดและแฟบไปข้างหนึ่ง จะทำอะไรเหนื่อยๆ ไม่ได้ ก็จะเหนื่อยเกิน ต้องให้ออกซิเจน และพ่นยาทุกวัน” (ถาม-หลังจากที่หนูต้องล้มป่วยแบบนี้ แม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้างไหม?) ช่วงที่หนูเป็น 1-2 ปีแรก แม่ก็ยังทำงานได้ปกติ และกลับมาเยี่ยมหนูบ่อย แต่พอหนูเป็นประมาณ 3 ปี แม่ก็ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วแม่ก็รายได้ลดลง เพราะต้องรักษาตัว และไม่สามารถทำงานหนักได้ (ถาม-แต่ตอนนี้แม่ก็มีครอบครัวใหม่ใช่ไหม?) ใช่ค่ะ (ถาม-ได้ติดต่อกันบ้างไหม?) ติดต่อกัน แม่ก็กลับมาหาบ่อย (ถาม-แล้วในภาวะที่ยากลำบากอย่างนี้ เขาส่งกำลังใจหรือให้ความช่วยเหลืออะไรมาบ้างไหม?) ก็ส่งมาบ้าง แต่หนูก็ไม่อยากบอกรวน เพราะแม่เขาก็ต้องเก็บเงินไว้รักษาตัว” (ถาม-ตอนนี้น้องป๊อบมีความกังวลใจหรือห่วงเรื่องอะไรบ้าง?) ห่วงน้องอย่างเดียวเลย เพราะหนู

อยากส่งให้เขาเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ เพราะยังงูหนูก็คงเรียนไม่ได้แล้ว (ถาม-ประสบการณ์ชีวิตของน้องป๊อบที่ผ่านมา ถือว่าหนักหน่วงมาก และตอนนี้รายได้ก็เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับครอบครัวเลย อะไรเป็นแรงผลักดันให้น้องป๊อบยังสู้ ไม่ยอมแพ้?) ยังไงเราก็เป็นแบบนี้แล้ว เราแก้ไขอะไรในอดีตไม่ได้แล้ว หนูต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น และคิดไปถึงอนาคตข้างหน้าว่า คนข้างหลังหนูต้องดีกว่านี้ หนูต้องทำให้เขาสบายกว่านี้ คนที่ลำบากเพื่อหนู หนูต้องทำให้เขาสบาย หนูไม่อยากให้คนในบ้านต้องลำบาก ไม่อยากให้ยายต้องเหนื่อย หนูรักทุกคนและหนูจะไม่เลิกพยายาม สักวันหนูจะสำเร็จ ทุกคนต้องสบาย” หากท่านใดต้องการอุดหนุนกระเป๋าผ้า-เสื้อยืด และแก้วน้ำ ผลงานศิลปะของน้องป๊อบ ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ก จิตินันท์ บุญแก้ว หรือโทรไปได้ที่ 095-334-2785 หากต้องการช่วยเหลือ โอนไปได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส. จิตินันท์ บุญแก้ว เลขที่บัญชี 130-289-2624(mgonline.com 17 ม.ค. 68)

सानฝัน น้องน้ำมนต์ เด็กพิการ อยากเที่ยววันเด็ก แต่งชุดทหาร กองทัพอากาศจัดให้



सानฝัน น้องน้ำมนต์ เด็กพิการ อยากเที่ยววันเด็ก แต่งชุดทหาร - กองทัพอากาศ จัดให้ น้องและย่า ยิ้มมีความสุข วันที่ 13 ม.ค. 2568 ส.อ.หญิง โชติกา ไมตรีเปรม สังกัดกรม

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกซีได้อีก

กิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดใจกับ 'ชาวสตอออนไลน์' หลังจากได้सानฝันน้องน้ำมนต์อายุ 7 ปี มีความฝันอยากจะเป็นทหาร แต่ด้วยอาการป่วยที่เป็นอุปสรรค ทำให้ใช้ชีวิตลำบาก คุณย่า พามาเที่ยววันเด็ก สร้างความอบอุ่นให้กับ โลกโซเซียลและผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ส.อ.หญิง โชติกา กล่าวว่ ตนเจอน้องครั้งแรกเมื่องานกาชาด คุณย่าได้พาน้องมาที่ซุ้มของกองทัพไทย เพราะวาน้องน้ำมนต์ อายุ 7 ขวบ มีความฝันว่าอยากจะเป็นทหาร แต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมาเกือบ 6 ปี น้องรักษาตัวอยู่แต่ในโรงพยาบาล ไม่ได้ใช้ชีวิตภายนอกเลย น้องป่วย มาตั้งแต่เด็กมีหัวใจอยู่ด้านขวาและมีไตข้างเดียว ตั้งแต่เอดลงไป น้องจะไม่มีความรู้สึก น้องเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ช่วงล่างก็จะไม่รู้สึกรึ่ จึงต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตลอด และเมื่อปีที่แล้วน้องน้ำมนต์ได้ออกจากโรงพยาบาล คุณย่าก็เลยพามาเที่ยวงานกาชาด และได้เจอกับ พล.อ.ทรงวิทย์ หนูนุกถิติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และตนที่อยู่ในงาน ตนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของกองทัพไทย ก็ทำคอนเทนต์ของน้องตามปกติ แล้วลงตี๊กต็อก ในช่องส่วนตัว จากนั้นย่าของน้องก็ได้ทักข้อความมา อยากจะพาน้องน้ำมนต์มาเที่ยวงานวันเด็กกองทัพไทย ได้ไหม แต่น้องจะต้องนั่งวีลแชร์เกรงใจ กลัวว่าจะเป็นการรบกวนหรือสร้างความลำบากใหม่ ตนจึงได้เรียนผู้บังคับบัญชาให้ได้ทราบ ซึ่งทุกคนก็เต็มใจจะให้ให้น้องมา ตนจึงไปรับน้องที่บ้านแล้วก็พามาที่งาน ซึ่งตนทำมาแบบนี้ 2 ปีแล้วเพราะว่ารู้สึกเอ็นดูน้องมาก ๆ ช่วงเวลาที่น้องได้อยู่ในซุ้มของกองทัพไทยได้ใส่ชุดทหารที่น้องชอบบรรยายภาคเติมไปด้วยความอบอุ่น เพราะน้องมีความสุขมากและน้องก็บอกว่าดีใจมากที่ได้เจอพวกเรา ซึ่งพวกเรารู้สึกดีใจมากที่ได้सानฝันน้องน้ำมนต์ เพราะว่าทุกครั้งที

เจอน้องจะเป็นคนที่มีพลังบวกให้กับพวกเรา มักจะพูดให้กำลังใจบอกให้สู้ ๆ เสมอ เป็นกำลังใจให้นะครับ น้องเป็นคนที่กำลังใจดีมาก น้องรู้ตัวดีว่าตัวเองไม่ปกติเหมือนคนอื่นแต่น้องไม่เคยด้อยค่าหรือดูถูกตัวเองเลย ตรงกันข้ามน้องมักจะให้กำลังใจคนอื่น ๆ อยู่เสมอ เราเองก็ยินดีมาก ๆ ที่ได้รู้จักและดูแลน้อง(msn.com 14 ม.ค.68)

ชีวิตแร้นแค้น! ลูกสาวพิการขาสองข้าง ดิ้นสู้หาเลี้ยงแม่วัย 93 ปีตอบแทนพระคุณ



สุดแร้นทด.. ลูกสาววัย 63 ปี พิการขาทั้งสองข้าง ผู้ชีวิตดิ้นรนเลี้ยงแม่ที่แก่ชราวัย 93 ปี อาศัยอยู่กันตามลำพัง แร้นแค้นในกระต๊อบหลังคาสังกะสีพุง ใช้เบี้ยคนชราเลี้ยงตัวไปวัน ๆ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่านางเย็น เปียนขุนทด อายุ 93 ปี และนางบาง เปียนขุนทด อายุ 63 ปี สองแม่ลูกชีวิตอัตคัดอยู่กันตามลำพังในบ้านเลขที่ 88 หมู่ 6 บ้านหัวสะพาน ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอนหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยนางบาง ลูกสาว พิการขาทั้งสองข้างต้องหาเลี้ยงแม่ที่แก่ชรา นางบาง เผยว่า ตนเป็นคนพิการขาทั้งสองข้างเนื่องจากเป็นโรคโปลิโอมาตั้งแต่แรกเกิดและมีฐานะยากจนที่ต้องเลี้ยงดูแม่ที่แก่ชรา มาโดยตลอด ฐานะความเป็นอยู่ที่ผ่านมามีลำบากมาก เนื่องจากบ้านหลังเก่าที่สร้างมาหลายสิบปีได้ทรุดโทรม

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกข์ได้อีก

และปลวกกัดแทะไม้โครงสร้างหลังคาจนพัง เวลาฝนตก สังกะสีก็รั่ว ในช่วงฤดูฝนพื้นบ้านต่ำทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาท่วมขังในตัวบ้าน ตนเป็นคนพิการและแม่ก็แก่ชราจะเคลื่อนไหวร่างกายแต่ละครั้งก็ลำบาก เข้าห้องน้ำแต่ละครั้งต้องขึ้นรถวีลแชร์ลุยน้ำทุกครั้ง ปัจจุบันได้มีการปลูกเพลิงฟักกระต๊อบดีล้อมรอบด้วยสังกะสีเก่าๆ ผุๆ พังๆ พอเป็นที่อาศัยหลบนอน มีรายได้จากเงินผู้สูงอายุและเงินคนพิการ สองแม่ลูกรวมกันเดือนละ 2,400 บาท ซึ่งตนก็แบ่งเงินบางส่วนซื้อของเล็กๆ น้อยมาขายพอกำไร 5 บาท 10 บาทเสริมกันไปเพื่อเก็บหอมรอมริบทยอยซื้ออัฐปูนเพื่อจะไ้ทำบ้านหลังใหม่พามาแม่ที่แก่ชราเข้าอยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิม หากเป็นไปได้ฝากวอนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวตนบ้างก็คงจะดีกว่านี้(เคลลินวิธ ออนไลน์ 17 ม.ค. 68)

สนง.สลากฯ เปิดขายสลาก N3 ผ่านผู้พิการ เริ่มงวด 16 มี.ค.68



สนง.สลากฯ เปิดขายสลาก N3 ผ่านผู้พิการ เริ่มงวด 16 มี.ค.68 รวมมีจุดจำหน่ายกว่า 1,800 ราย ระบุยังสแกนซื้อผ่านแปดัง พันโทหนูน คันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เห็นชอบให้ปรับแผนการจำหน่ายสลากปี 68 ใหม่ โดยให้ชั่ยเวลาเปิดขายจริง ของสลากเลขสามหลัก หรือ N3 ให้เร็วขึ้น 1 งวด เป็นงวด 16 มี.ค.68

พร้อมกับเพิ่มจำนวนจาก 2 ล้านใบ เป็น 5 ล้านใบ โดยมีตัวแทนจำหน่ายประเดิมขายเป็นทางการงวดแรก 1,800 ราย “ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.68 จะมีประชาชนซึ่งเป็นผู้พิการเดินจำหน่าย สลาก N3 ส่วนแรกที่ประชาชนซื้อได้ คือโครงการสลาก 80 เดิม จำนวน 800 จุด และต่อมาเป็นผู้พิการในระบบสลาก L6 แบบดิจิทัล ที่ผู้สมัครเข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 จำนวน 900 ราย ฉะนั้น จึงรวมมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 1,800 กว่าราย” ทั้งนี้ สลาก N3 ได้ทดลองขายเฟส 1 แล้ว 7 งวด ซึ่งพบว่าระบบการขายจัดหาสินค้า ออกวางวัด และขึ้นวางวัด ราบรื่นดี จึงเห็นควรเปิดขายเฟส 2 โดยให้มีตัวแทนขายแทนสำนักงานสลาก เร็วขึ้น จากงวด 1 เม.ย.เป็นงวด 16 มี.ค.68 สำหรับวิธีการซื้อยังเหมือนเดิม คือใช้แอปพลิเคชัน แปดัง สแกนคิวอาร์โค้ด ของคนขาย ซึ่งคนขายจะมีชุดยูนิฟอร์มสวมเสื้อกั๊ก พร้อมติดคิวอาร์โค้ด และบัตรตัวแทนจำหน่ายให้ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ยอดขายสลาก N3 ดีขึ้น มีรางวัลสูงใจมากกว่าเดิม โดยเฉพาะแจ็กพอตจะสูงถึง 6 แสนบาท และคนขายก็มีรายได้เพิ่มเพราะขายได้ทั้ง สลากดิจิทัล และ N3 โดยไม่ต้องลงทุนซื้อสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตมาขายแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน ในเดือนหน้าจะเริ่มเปิดรับสมัครตัวแทนสลาก N3 เฟสสาม โดยเปิดให้ตัวแทนสลากดิจิทัลทั่วไป 4.9 หมื่นราย มาสมัครขาย N3 และนำรายชื่อผู้สมัครมาแรนดอม คัดเลือกเพื่อเริ่มขายจริงช่วง มิ.ย.68 จากนั้นในเฟสสี่ จะเปิดให้ผู้จำหน่ายสลากใบ มาสมัครขาย สลากดิจิทัล และได้สิทธิ N3 แต่จะต้องยอมแลกสิทธิ โควตาใบที่มีอยู่มารับสิทธิขายสลากดิจิทัล พร้อม N3 ซึ่งทำให้สลากใบลดลง ถัดจากนั้น จะประเมินสภาพตลาด หากมีความต้องการก็จะเปิดรับสมัครให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง เป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้ด้วย(thansettakij.com 20 ม.ค. 68)

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกซื่ได้อีก

น้ำตาแห่งความหวังลูกพิการถูกตัดขาเพราะ เบาหวานผู้ใจบุญนำวีลแชร์ให้



ต่อขาให้ลูกป่วยเบาหวานลูกกลมหนักจนต้องตัด DOGSRIDERUTHAITHANI แก๊งซ็อบเปอร์น้ำดีนำวีลแชร์มาให้ลูกสุดปลาบปล้ำน้ำตาไหลเหมือนเกิดใหม่ เวลา 09.00 น. วันที่ 19 มกราคม 2568 นายแอ๊ด กล้าโภชน์ อายุ 61 ปี บ้านเช่าเลขที่ 640/1 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้เล่าเรื่องราวสุดรันทดซึ่งป่วยเบาหวานมาตั้งแต่วัยหนุ่มแล้ว ก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นช่างซ่อมรองเท้าจากนั้น 2 ปีให้หลังโรคมาเบาหวานที่เป็นอยู่นั้นลูกกลมหนักซึ่งนายแอ๊ดนั้นเริ่มมีแผลเป็นหนองที่ขาแพทย์ที่รักษานั้นบอกให้ทำใจเพราะต้องตัดขา ตั้งแต่นั้นมายแอ๊ด นั้นก็รับซ่อมรองเท้าไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านโดยมีไม้ค้ำยันที่แพทย์นั้นให้มาและสวมขาปลอมไว้ แต่ก็ไม่สามารถเดินได้คล่องหรือจะไปไหนได้เลยเนื่องจากทลองเดินโดยไม่ใช้ไม้ค้ำยันแล้วก็ไม่สำเร็จไม่สามารถยืนหรือเดินได้เลย และได้รู้ว่ามียกกลุ่มคนผู้ใจดีที่ใช้ชื่อว่า DOGSRIDERUTHAITHANI ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบซัฟี่รถซ็อบเปอร์แล้วตระเวนที่ทำบุญกับคนยากไร้ จึงลองให้คนที่รู้จักกันนั้นติดต่อกลุ่มดังกล่าว โดยทาง นายอภิชาติ เอี่ยมประไพ ประธานกลุ่มและบรรดาเพื่อนๆ จึงได้นำวีลแชร์มาให้โดยเป็นแบบสามล้อใช้แขนโยกรถให้เคลื่อนที่ไปไหนได้ นายแอ๊ดนั้นบอกว่าดีใจมากซึ่งไม่คาดฝันว่าสิ่งที่

อยากได้มานานแล้วนั้นจะเป็นจริงเหมือนฝันมาก ทันทีที่บรรดากลุ่มของนายอภิชาติ เช่นรถวีลแชร์มาน้ำตาแทบจะไหลออกมาแล้วไหว้ขอบคุณที่นำรถวีลแชร์มาให้พร้อมกับของซีฟข้าวสารอาหารแห้ง โดยที่ผ่านมานั้นนายแอ๊ดเปิดเผยว่ารายได้ที่จะมาใช้จ่ายนั้นไม่พอเพียงเลย รับเบี้ยยังชีพคนชราเดือนละ 600 บาท และเงินคนพิการอีก 800 บาท แต่ต้องมาจ่ายค่าเช่าห้องพักเดือนละ 2,000 บาท ได้รับการสงเสียดจากบุตรสาวซึ่งมีจำนวน 2 คน เป็นเงิน 1,000 บาท บางเดือนก็ไม่ได้ส่งมาให้เพราะทางลูกนั้นก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองนั่นเองซึ่งสาเหตุที่อยากได้รถวีลแชร์นั้นก็เพราะเวลาไปรับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลอุทัยธานีจะได้ใช้รถที่ได้นี้ไปนั่นเอง โดยรู้สึกปลาบปล้ำมากขอบคุณผู้ใจบุญทั้งน้ำตาเลยที่เดียวที่ไม่ทิ้งคนพิการและที่ผ่านมานั้นก็มีเพื่อนบ้านและผู้ใจบุญนั้นนำกับข้าวและช่วยเหลือเรื่องเงินบ้างเท่าที่จะช่วยกันได้โดยนายแอ๊ดซึ่งได้ลองนั่งรถแล้วเปิดเผยว่าดีใจมากเหมือนอยู่นั่งอยู่บนสวรรค์โดยที่เดียว ขณะเดียวกันทางนายอภิชาติ เอี่ยมประไพ ประธานกลุ่ม DOGSRIDERUTHAITHANI นั้นเปิดเผยว่าได้ตระเวนทำบุญโดยให้บรรดาเพื่อนนั้นค้นหาคนที่ลำบากหรือผู้พิการจากนั้นก็ร่วมแรงร่วมทุนทรัพย์มาช่วยกันแบบนี้ โดยทางกลุ่มนั้นได้ทำศูนย์ซ่อมบำรุงวีลแชร์เป็นของตัวเองเลย ซึ่งก็นำรถวีลแชร์ที่พังและถูกทิ้งไม่ใช้แล้วจากคนที่บริจาคมาให้อีกทีหนึ่งมาให้จากนั้นก็ซ่อมแซมบำรุงให้ใหม่และพร้อมที่จะใช้งานเพื่อที่จะนำไปมอบให้คนพิการหรือต้องการใช้นั้นเองและทำมากกว่า 7 ปีแล้ว ซึ่งทาง DOGSRIDERUTHAITHANI หากผู้พิการนั้นต้องการใช้วีลแชร์หรือต้องการจะ เฟซบุ๊ก DOGSRIDERUTHAITHANI หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 081-751565777(kaoded.com 20 ม.ค. 68)

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกขี้ได้อีก

โคราช คนพิการเดือด! ยกทัพชูป้ายทวงห้องสภา คนพิการ สร้างแล้วไม่ให้อาศัย



โคราช คนพิการเดือด! ยกทัพชูป้ายทวงห้องสภาคนพิการสร้างแล้วไม่ให้อาศัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายควง คำดี นายกสมาคมคนพิการโคราชในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาคนพิการทุกประเภทนครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนคนพิการและผู้ติดตามกว่า 100 คน นัดรวมตัวสวมแดงพลัง ชูป้ายขอพื้นที่จัดตั้งที่ทำการสภาคนพิการทุกประเภท จากนั้นใช้รถกระบะติดเครื่องขยายเสียงและมีป้ายแขวน ระบุ “ขอทวงคืน ห้องสภาคนพิการ” “ศูนย์ฯ นี้มีไว้เพื่อใคร” ได้แห่บริเวณลานแวกศูนย์บริการ ซึ่งกำลังจัดกิจกรรม “งานวันคนพิการสากล” เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสนธิกำลังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องปรามเหตุไม่พึงประสงค์ ต่อมานายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครราชสีมา ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานจัดกิจกรรมได้ออกมารับเรื่องและรับปากจะดำเนินการให้ความเป็นธรรม นายควงเปิดเผยว่า ย้อนกลับตั้งแต่เริ่มหาพื้นที่สร้างศูนย์บริการคนพิการ ทางสภาคนพิการมีส่วนร่วมออกหาพื้นที่และยังมีสถานการณ์ดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ผู้รับเหมาซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดัง อ้างประสบ

ปัญหาวิกฤตโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้ไม่มีคนงาน สภาคนพิการได้ร่วมต่อสู้ผลักดันทั้งออกสื่อหรือส่งข่าวให้ ส.ส เขต 2 พรรคประชาชน ได้นำไปอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการแล้วเสร็จ แต่หลังเปิดใช้งานกว่า 3 เดือน ไม่ให้พื้นที่สภาคนพิการได้ใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่อ้างไม่ทราบไม่รู้ไม่เห็น จะต้องมีสภาคนพิการมาร่วมใช้พื้นที่อยู่ในอาคารหลังนี้ด้วย หากจะมาต้องช่วยชำระค่าน้ำค่าไฟด้วย ถือเป็นคำตอบที่ไม่สร้างสรรค์สร้างความแยกแยะในสังคมรวมทั้งบ่อนทำลายก็เป็นภาพประชาชน คนพิการรับไม่ได้จึงได้รวมตัวมาเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้ ทั้งนี้ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา มีจำนวนผู้พิการทั้งหมด 9 หมื่นคน สถานการณ์ประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิต่างๆและการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ใช้บริการ สภาคนพิการทุกประเภทเป็นองค์กรที่จัดตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของคนพิการและสนับสนุนสิทธิของคนพิการ มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมคุณภาพของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น โดยสร้างเครือข่ายคนพิการและโอกาสให้เข้าถึงบริการต่างๆรวมถึงการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ จึงได้ขอใช้พื้นที่ในศูนย์บริการแห่งนี้ เป็นสถานที่ทำการและเป็นศูนย์กลางดำเนินกิจกรรมและบริการต่างๆ ให้คนพิการในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านนายวิจิตร รอง ผวจ.นครราชสีมา กล่าวหลังเสร็จภารกิจเปิดงานวันคนพิการสากลได้ร่วมพูดคุยกับสภาคนพิการเพื่อหาทางออก โดยจะส่งเรื่องไปที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่ออนุมัติให้ใช้พื้นที่เวลาดำเนินการไม่เกิน 1 เดือน นอกจากนี้ได้ประสานแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จัดสร้างท่าสะพานลอยคนข้ามทางหลวงหมายเลข 224 ถ.ราชสีมา-โชคชัย บริเวณ

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกขี้ได้อีก

ด้านหน้าศูนย์บริการคนพิการ ทำให้บรรยากาศดีเยี่ยม
เริ่มผ่อนคลายเป็นคนพิการต่างพอใจในระดับหนึ่ง จึงได้พา
กันแยกย้ายเดินทางกลับ โดยไม่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้น
(siamrath.co.th 21 ม.ค. 68)

โอลิมปิกมาร์กเซย์เปิดตัวทีมฟุตบอลพิการขาเป็น สโมสรแรกในลีกเอิง



สโมสรฟุตบอลโอลิมปิกมาร์กเซย์ (OM) ได้ก้าวสำคัญใน
การส่งเสริมความเสมอภาคด้วยการเปิดตัวทีมฟุตบอล
สำหรับผู้พิการขา ซึ่งกลายเป็นสโมสรแรกในลีกเอิงที่มี
ความคิดริเริ่มนี้ ฟาบรีซิโอ รวาวเนลลี ที่ปรึกษาทางสถาบัน
และกีฬาของสโมสร กล่าวว่า "ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยม
ที่สุด และมันสำคัญที่มันจะต้องเข้าถึงได้สำหรับทุกคน เรา
รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นสโมสรแรกในลีกเอิงที่มีทีม
ฟุตบอลสำหรับผู้พิการขา" มีผู้เล่นจำนวน 9 คน รวมทั้ง
นักกีฬาที่มีชื่อเสียงจากทีมชาติ ได้เริ่มการฝึกซ้อมครั้งแรก
ที่ OM Campus ในวันที่ 19 มกราคม ลูซี เวเนต์
ผู้อำนวยการบริหารขององค์กร Treizième Homme ได้เข้า
ร่วมเพื่อแจกอุปกรณ์และต้อนรับพวกเขาเข้าสู่สโมสรอย่าง
เป็นทางการ ทีมได้รับการนำเสนอต่อสาธารณะในพิธีที่
ยิ่งใหญ่ก่อนการแข่งขันระหว่าง OM กับ RC สตราสบูร์ก ที่
สนามโอลิมปิก วิลโลโรดรัม ซึ่งพวกเขาได้รับเสื้อจาก
ประธานสโมสร ปาโบล ลองโกเรีย นำโดย โรแม็ง อเลส

ซานดรีนี อดีตนักกีฬาโอลิมปิก และมีทีมงานที่ทุ่มเท
จำนวน 3 คน ทีมนี้จะเข้าแข่งขันในชิงแชมป์ฟุตบอลเพื่อ
นักฟุตบอลพิการขาในฝรั่งเศส ซึ่งตำแหน่งสูงสุดจะเป็น
โอกาสในการเข้าสู่แชมเปียนส์ลีกในสาขานี้ รวาวเนลลีได้
ยกย่องความมุ่งมั่นของสโมสรในการส่งเสริมความเสมอ
ภาค โดยกล่าวว่า "OM และ Treizième Homme ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคเป็นอย่างมาก และเรา
มั่นใจว่าทีมนี้จะช่วยส่งเสริมคุณค่าของสโมสรและเพิ่ม
ชื่อเสียงทั้งในและนอกสนาม" แฟนบอลจะมีโอกาสเชียร์
ทีมอันยอดเยี่ยมนี้ในวันเปิดการแข่งขันที่กำหนดไว้ในช่วง
สุดสัปดาห์ของวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ ที่ OM Campus
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางการแข่งขันจะมีการ
ประกาศต่อไปในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
(footboom1.com 22 ม.ค. 68)



เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกสิ่งได้อีก

สนง.สลากฯ เปิดขายสลาก N3 ผ่านผู้พิการ เริ่มงวด 16 มี.ค.68



สนง.สลากฯ เปิดขายสลาก N3 ผ่านผู้พิการ เริ่มงวด 16 มี.ค.68 รวมมีจุดจำหน่ายกว่า 1,800 ราย ระบุยังสแกนซื้อผ่านแอปตั้งพื้นที่หนอง คันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เห็นชอบให้ปรับแผนการจำหน่ายสลากปี 68 ใหม่ โดยให้ขยายเวลาเปิดขายจริง ของสลากเลขสามหลัก หรือ N3 ให้เร็วขึ้น 1 งวด เป็นงวด 16 มี.ค.68 พร้อมกับเพิ่มจำนวนจาก 2 ล้านใบ เป็น 5 ล้านใบ โดยมีตัวแทนจำหน่ายประเดิมขายเป็นทางการ งวดแรก 1,800 ราย “ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.68 จะมีประชาชนซึ่งเป็นผู้พิการเดินจำหน่าย สลาก N3 ส่วนแรกที่ประชาชนซื้อได้ คือ โครงการสลาก 80 เดิม จำนวน 800 จุด และต่อมาเป็นผู้พิการในระบบสลาก L6 แบบดิจิทัล ที่ผู้สมัครเข้ามาเป็นตัวแทนขาย สลาก N3 จำนวน 900 ราย ฉะนั้น จึงรวมมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 1,800 กว่าราย” ทั้งนี้ สลาก N3 ได้ทดลองขายเฟส 1 แล้ว 7 งวด ซึ่งพบว่าระบบการขาย จัดหาสินค้า ออกวางวัด และขึ้นรางวัล ราบรื่นดี จึงเห็นควรเปิดขายเฟส 2 โดยให้มีตัวแทนขาย แทนสำนักงานสลาก เร็วขึ้น จากงวด 1 เม.ย.เป็นงวด 16 มี.ค.68 สำหรับวิธีการซื้อยังเหมือนเดิม คือใช้แอปพลิเคชัน เป้าตั้ง สแกนคิวอาร์โค้ด ของคนขาย ซึ่งคนขายจะมีชุดยูนิฟอร์มสวมเสื้อกั๊ก พร้อมติดคิวอาร์โค้ด และบัตรตัวแทนจำหน่ายให้ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ยอดขายสลาก N3 ดีขึ้น มีรางวัลสูงใจมากกว่าเดิม โดยเฉพาะแจ็กพอตจะลุ้นสูงสุด 6 แสนบาท และคนขายก็มี รายได้เพิ่มเพราะขายได้ทั้ง สลากดิจิทัล และ N3 โดยไม่ต้องลงทุนซื้อสมาร์ตโฟน แท็บเล็ตมาขายแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน ใน เดือนหน้าจะเริ่มเปิดรับสมัครตัวแทนสลาก N3 เฟสสาม โดยเปิดให้ตัวแทนสลากดิจิทัลทั่วไป 4.9 หมื่นราย มาสมัครขาย N3 และนำรายชื่อผู้สมัครมาแรนดอม คัดเลือกเพื่อเริ่มขายจริงช่วง มิ.ย.68 จากนั้นในเฟสสี่ จะเปิดให้ผู้จำหน่ายสลากใบ มาสมัคร ขาย สลากดิจิทัล และได้สิทธิ N3 แต่จะต้องยอมแลกสิทธิ โควตาใบที่มีอยู่มารับสิทธิขายสลากดิจิทัล พร้อม N3 ซึ่งทำให้ สลากใบลดลง ถัดจากนั้น จะประเมินสภาพตลาด หากมีความต้องการก็จะเปิดรับสมัครให้ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย กลุ่ม เปราะบาง เป็นตัวแทนขายสลากN3 ได้ด้วย(thansettakij.com 20 มี.ค. 68)

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกขี้ได้อีก

ร่วมบริจาคเงิน มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ร่วมบริจาคเงิน
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

บัญชี: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
เลขอ้างอิง: DONKB000001651047000

ร่วมบริจาคเงินกับทางมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ได้ที่ QR CODE
“ส่งเสริมความเท่าเทียม เต็มเปี่ยมไม่ตรี เวทีข่าวสาร เพื่อ...คน
พิการไทย”

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เลขที่ 23 ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวง
บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ เขียน
ความประสงค์ที่ต้องการขอรับเครื่องช่วยฟัง ส่งมาที่มูลนิธิพัฒนา
คนพิการไทย

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270

อีเมล: tddfoffice@gmail.com

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย



เลขที่ ๒๓ ชั้น ๒ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐

www.tddf.or.th E-mail : tddfoffice@gmail.com

เวลาทำการ เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย นางอทิชา นราวรวัชร - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

นางสาวกัญญา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ - รองประธานกรรมการ

นายศุภชีพ ดิษเทศ - กรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์ - กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - กรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา - กรรมการ นายนิกร จำาง - กรรมการและเหรัญญิก

นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ - กรรมการและเลขาธิการ

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไร มาทำให้ทุกข์ได้อีก